



สารจากผู้จัดการ



ฉบับที่ 11/2556

## สภกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด

ผมได้ไปร่วมงานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของธนาคารออมสินสาขาเรโนโบว์พลาซ่า โรบินสัน วันที่ 12 ก.ค. 2556 และร่วมเปิดอาคารสำนักงานของสภกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2556



สิ่งที่ได้เห็นและประทับใจจนเกิดความต้องการที่จะนำมาปรับปรุงสภกรณ์ของเราก็คือ รูปแบบการจัดสำนักงาน ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ เนื่องจากการจัดสำนักงานในปัจจุบัน ทั้งสถาบันทางการการเงิน เช่นธนาคาร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่เน้นการให้บริการก็มีให้เห็นหลากหลายทั่วไป ทั้งในจังหวัดของเรา จังหวัดอื่นๆ หรือแม้แต่ในหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีไอเดียที่เลิศหรู สวยงาม ทันสมัย น่าเข้าไปใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง หากจะเอาสภกรณ์ของเราเข้าไปเปรียบเทียบกับต้องยอมรับว่า

รูปแบบภายในสำนักงานของเรายังห่างจากเขาอยู่หลายขุม ถามว่าแล้วไม่คิดที่จะพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้บ้าง หรือ คำตอบในใจของผมในขณะนี้ก็คือ อยากทำมากๆๆ

ทำไมเราจึงทำกันไม่ได้ ผมขออธิบายว่า ปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ได้อนุมัติเงินให้เราใช้ในการปรับปรุงสำนักงาน 100,000 บาท (ตามแผนที่เสนอขอไว้) ผมได้ใช้ไปกับการปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้า (ที่ความจริงผมอยากปรับปรุงให้เต็มทีที่กว่านี้แต่ติดตรงที่ปีหน้าถนนด้านหน้าจะขยายเป็น 4 เลนส์แล้ว หากทำไปก็จะเป็นเสียเงินเปล่า) ป้ายเฉลิมพระเกียรติและป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงห้องเก็บของด้านหลังอาคารและขยายห้องภายในตัวอาคารบางส่วน เงินก็เกือบหมดแล้ว ดังนั้นหากเราจะต้องยกเครื่องปรับปรุงใหม่ให้เป็นเหมือนอย่างที่เราวาดฝันไว้ ก็คงต้องทำแผนเพื่อเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการดำเนินการเป็นด่านแรก ก่อนเสนอของบประมาณในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เป็นด่านต่อไป

รูปแบบการจัดสำนักงานที่เราเห็นว่างดงามประทับใจเราอาจดูว่าไม่ยาก แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ผู้ชำนาญงานหรือที่เรียกว่าผู้มีความรู้ด้านสถาปนิกบ้างพอสมควร เพราะหากจะใช้สถาปนิกอย่างพวกเรา ก็คงไม่เหลืออย่างที่หวังเป็นแน่ แต่ที่แน่นอนก็คือยิ่งสวยมากก็ยิ่งต้องใช้เงินมาก

ผมอยากทำสภกรณ์ของเราให้สวยงามทันสมัย มีส่วนสัดไว้ให้บริการแก่สมาชิกนั่งตีหมาแพ่ ดูหนัง ฟังเพลง หรือนั่งพูดคุยกันได้ อยากปรับปรุงตัวเจ้าหน้าที่ให้แต่งกายอย่างเรียบร้อย สวยงาม มีเอกลักษณ์ มีกิริยามารยาทหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส พุดคุย ทักทาย ให้บริการ ดูแลช่วยเหลือสมาชิกอย่างเป็นมิตรและเต็มใจ ทุกคน ใครทำไม่ได้ควรกลับไปนอนอยู่ที่บ้าน เปิดโอกาสให้คนที่ทำได้มาทำแทน แต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเองบุคคลไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการปรับปรุงด้านวัตถุน่าจะทำได้ก่อนและไม่ยากหากสมาชิกให้การสนับสนุน วันนี้เราคงไม่ได้สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่แล้วเพราะผู้แทนสมาชิกมีมติให้ขายที่ดินที่ซื้อไว้ เราคงต้องหันมาพัฒนาสำนักงานเดิมของเรา จึงหวังว่าประชุมใหญ่สามัญคราวหน้าผู้แทนสมาชิกคงให้การสนับสนุนนะครับ

นายสุธี ตั้งมั่น

ผู้จัดการสภกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด